

ทรูโฟรียู จัดประกวด “เจ้าเวหาซูป’ตาร์ จูเนียร์ ออดิชั่น พรีเมเซนต์เต็ด บาย ทรู” ค้นหา ซูป’ตาร์ ตัวน้อย รับบท 3 พระเอกวัยเด็ก ‘อัม-แอนดริว-ติก’ แจ็งเกิด ในซีรีส์ฟอร์มยักษ์แห่งปี “เจ้าเวหา” เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ – 15 ธ.ค.58



ทรูโฟรียู เปิดเวทีค้นหา ซูป’ตาร์ตัวน้อย กับโครงการ “เจ้าเวหา ซูป’ตาร์ จูเนียร์ ออดิชั่น พรีเมเซนต์เต็ด บาย ทรู” เพื่อ รับบทในวัยเด็กของ 3 พระเอกซูเปอร์สตาร์ อัม-อริชาติ ชุมนานนท์, แอนดริว เกร็กสัน และ ติก-เจษฎาภรณ์ ผลดี ในซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “เจ้าเวหา” ทางช่องทรูโฟรียู ดิจิตอลฟรีทีวี ช่อง24 และ ช่อง 34 นับเป็นโอกาสครั้งสำคัญ สำหรับ น้องๆ ที่มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก อายุระหว่าง 9-13 ปี พร้อมเงินรางวัลคนละ 50,000 บาท รวมมูลค่า 150,000 บาท อีกทั้งยังมีโอกาสร่วมงานกับกลุ่มทรู อาทิ นักแสดง พิธีกร ถ่ายโฆษณา ฯลฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ – 15 ธันวาคม 2558 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.true4u.com/jaowehhah

นายพีรชน เกษมศรี ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู มีเดีย จำกัด เปิดเผยว่า “ซีรีส์ชุดเจ้าเวหา” เป็นละคร ฟอร์มยักษ์ของช่องทรูโฟรียู ครั้งแรกที่จะพลิกประวัติศาสตร์วงการละครไทย ซึ่งไม่ได้เน้นแค่ความบันเทิง แต่ยัง สอดแทรกถึง ความเสียสละอุทิศตน ของเหล่าทหารผู้กล้าของไทยทุกคน ในการปกป้องเทิดทูน สถาบัน ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักของคนไทยทั้งแผ่นดิน ด้วยการทุ่มงบประมาณสร้างมากกว่า 220 ล้านบาท โดยเฉพาะ งานด้านโปรดักชั่น ที่เก็บทุกรายละเอียด ออกแบบงานสร้าง อลังการสมจริงทั้งการตัดต่อ สเปเชียลเอฟเฟกต์ อีกทั้ง ยังรวบรวมซูเปอร์สตาร์ และนักแสดงฝีมือคุณภาพแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยไว้มากมาย ทั้งนี้ละครซีรีส์ชุด เจ้า เวหา จะมีทั้งหมด 3 เรื่องด้วยกัน ประเดิมเรื่องแรก “ผิงน้ำจรดผิงฟ้า” กำกับการแสดงโดย บัณฑิต ทองดี นำแสดง โดย อัม-อริชาติ ชุมนานนท์ ประกบ นุ่น-วรนุช ภิรมย์ภักดี ต่อด้วยเรื่อง “พิชิตแดนใจ” กำกับการแสดงโดย อรรถ พร ธีมากร นำแสดงโดย แอนดริว เกร็กสัน และสุดท้ายเรื่อง “ผู้ครองฟ้า” กำกับการแสดงโดย วินัย ปรุมนูรณ์ นำแสดงโดย ติก เจษฎาภรณ์ ผลดี การันตีความยิ่งใหญ่ด้วยนักแสดงมากฝีมือที่ผันตัวมาเป็นผู้จัดหน้าใหม่อย่างคุณ นัท มีเรีย”

นางพฤษณี ปราโมช ณ อยุธยา รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ

“เจ้าเวหาซูป’ตาร์ จูเนียร์ ออดิชั่น 프리เซนเต็ด บาย ทู” “สำหรับโครงการค้นหาดาวตัวน้อยครั้งนี้ เราได้เปิดโอกาสให้กับ น้องๆ ผู้ชายที่กล้าคิด กล้าแสดงออกและรักในการแสดงหรืองานบันเทิง เข้าร่วมสมัครในโครงการนี้ โดยต้องมีอายุระหว่าง 9-13 ปี เพื่อรับบทเป็น ซูป’ตาร์พระเอกวัยเด็ก ทั้ง 3 คน ได้แก่ อัม อธิชาติ, แอนดริว เกร็กสัน และ ดิก เจษฎาภรณ์ ซึ่งเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ -15 ธันวาคม 2558 วิธีการสมัครเพียง

แค่ ส่งคลิปแนะนำตัวเองมาคนละไม่เกิน 3 นาที หากคลิปน้องคนไหนเข้าตาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ก็จะได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบเพื่อมาออดิชั่นรอบสุดท้ายเพียง 30 คนสุดท้าย ซึ่งรายละเอียดการสมัคร สามารถเข้าไปสมัครหรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ทูลูโฟร์ยู นับว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่อยากจะเชิญชวนน้องๆ เข้ามาร่วมโครงการกันเยอะๆ เพราะนอกจากได้เงินรางวัลแล้ว ยังได้แสดงในซีรีส์เจ้าเวหา อีกทั้งยังได้เซ็นต์เป็นนักแสดงในสังกัดช่องทูลูโฟร์ยู และ กลุ่มทูลู อีกด้วย”

นายธีรศักดิ์ อรุณเริ่มวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่ม ด้านการสื่อสารเพื่อสร้างแบรนด์ และบริหารสื่อโฆษณา บมจ. ทูลูคอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงการสนับสนุนโครงการครั้งนี้ว่า “กลุ่มทูลู นอกจากจะเป็นผู้สนับสนุนหลักของ ซีรีส์ฟอร์มยักษ์ “เจ้าเวหา” แล้วยังมีกิจกรรมสุดพิเศษมอบให้ลูกคำทูลู ได้รับสิทธิพิเศษเหนือใครให้มีส่วนร่วมร่วมกับซีรีส์ เจ้าเวหา แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ก่อนที่ละครจะเริ่มออกอากาศ ไปจนถึงละครจบ และเร็วๆ นี้เตรียมตัวพบกับกิจกรรมแรกอย่าง “กิจกรรม ซูป’ตาร์ จูเนียร์ เวิร์คช็อป 프리เซนเต็ด บาย ทู” ที่จะให้น้องๆ ได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการแสดงจาก Acting Coach ชื่อดังจากสถาบัน Cool Hunter ที่สร้างศิลปินประดับวงการมาแล้วอย่างมากมาย พร้อมประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบัน เพื่อโอกาสในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงต่อไป และต่อเนื่องไปด้วยกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายติดตามรายละเอียดกิจกรรมดีๆ เหล่านี้ ได้ที่เว็บไซต์และทุกสื่อทางโซเชียล มีเดียของทูลู”

น้องๆ ที่สนใจสามารถสมัครผ่าน www.true4u.com/jaowehhah โดยกรอกรายละเอียดส่วนตัวพร้อมคลิปแนะนำตัว ไม่เกิน 3 นาที (Youtube Link) เริ่มตั้งแต่วันที่ -15 ธ.ค. 58 และสามารถสมัครได้ด้วยตัวเอง ณ ลานเอเทรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 27 พ.ย.นี้ เวลา 16.00 – 20.00 น. และ วันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. ตั้งแต่เวลา เวลา 10.00 – 20.00 น.

โดยจะคัดเลือกผู้สมัครจากทั่วประเทศเหลือเพียง 30 คน พร้อมประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบในวันที่ 17 ธ.ค. 58 ทาง www.true4u.com/jaowehhah และ รายการบันเทิงพลาซ่า ออกอากาศเวลา 07.30-08.30 น.ช่องทูลูโฟร์ยู หลังจากนั้นผู้ผ่านเข้ารอบ 30 คน จะต้องรับการออดิชั่นรอบสุดท้าย ในวันที่ 19 ธ.ค. 58 ต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อค้นหาผู้ชนะ 3 คน ณ โรงภาพยนตร์ True Screen X ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ รายละเอียดเพิ่มเติม 091-869-8099 (ช่วงเวลาทำการ 10.00-20.00 น.) หรือ www.true4u.com/jaowehhah